

KẾT LUẬN
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
về sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 16/5/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau khi nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua báo cáo tóm tắt và các ý kiến tham luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các ý kiến tham luận, phát biểu tại Hội nghị; đồng thời thống nhất kết luận một số nội dung sau:

1. Về kết quả đạt được

Sau 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ và chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, có nhiều cách làm mới, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp và trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, gắn với thực hiện các Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể triển khai nghiêm túc theo đúng chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, gắn với đánh giá chất lượng tổ chức, cán bộ, đảng viên và công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Từ những kết quả trên đã góp phần làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân

dân tiếp tục học tập, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; hình thành ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, đó là minh chứng sinh động thể hiện việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, hạn chế đó là: Vẫn còn một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt, kiên trì, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, nhất là vận dụng việc học tập theo Bác bằng những việc làm cụ thể, hành động thiết thực để thực sự tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội; Ba nội dung “*Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên*” chưa được triển khai đồng bộ; sức lan tỏa trong nhân dân có chuyển biến nhưng chưa đủ mạnh và sâu rộng. Vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, nhất là công tác tiếp dân, giải quyết hành chính cho người dân ở cơ sở. Công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu chưa được chú trọng đúng mức.

**** Nguyên nhân của những hạn chế***

- Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng đến thời gian, tiến độ tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị. Tài liệu học tập chuyên đề toàn khóa cung cấp về cơ sở còn chậm so với kế hoạch đề ra.

- Một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức sâu sắc, sự cần thiết, ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tính tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống; tính tiên phong, gương mẫu, tận tâm với công việc chưa cao; chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước chưa nghiêm, xảy ra vi phạm, bị xử lý kỷ luật

- ***Về các bài học kinh nghiệm:*** Cơ bản thống nhất với các bài học kinh nghiệm được xác định trong dự thảo Báo cáo. Đồng thời, nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm lớn đó là: (1) Công tác quán triệt, tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên; hình thức phải đa dạng, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, tình

hình của từng địa phương, đơn vị; (2) Gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện, làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; (3) thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện...

2. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nền nếp, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ngoài các nhiệm vụ và giải pháp mà báo cáo đã nêu, yêu cầu các cấp, các ngành tập trung khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

(1) Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, trong đó chú trọng 3 nội dung “*Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên*”; gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*”. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, địa phương.

(2) Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp, sát thực tế để thực hiện có hiệu quả, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đổi mới phương pháp, phong cách, tác phong làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; xây dựng các cơ quan chính quyền kỷ cương, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong Nhân dân.

(3) Các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ vào chức năng, chức trách, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 “*Về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước*” và Quy định số 25-QĐ/TU, ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuẩn mực đạo đức của cán bộ,

đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Lấy kết quả thực hiện kế hoạch hành động, cam kết tu dưỡng rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ.

(4) Chú trọng lựa chọn và phát động các phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất thiết thực, sát với thực tế của từng địa phương, đơn vị; qua đó, phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

(5) Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; thẳng thắn phê bình, uốn nắn kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Trên đây là nội dung Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giao các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn tỉnh và các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp tình hình thực tiễn của cơ quan, địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện đạt kết quả.

Nơi nhận:

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Phạm Văn Hậu